

ĐOÀN CÁN BỘ Y TẾ, SINH VIÊN Y KHOA TỈNH THÁI BÌNH... (Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định, tặng hoa, gặp gỡ động viên các thành viên đoàn cán bộ y tế, sinh viên y khoa tỉnh Thái Bình lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.



Gia đình ông Trần Mạnh Đảo, xã Vũ Tiến (Vũ Thu) ủng hộ 1 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.



Với quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19, Thái Bình tiếp tục hỗ trợ nhân lực và hàng hóa thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.



Sáng ngày 25/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh diễn ra lễ xuất quân đoàn cán bộ y tế, sinh viên y khoa tỉnh Thái Bình và đoàn công tác của tỉnh thực hiện hỗ trợ hàng hóa thiết yếu đến với người dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện các sở, ngành, đơn vị.

Ngoài lực lượng y tế hỗ trợ phòng, chống dịch, đợt này, tỉnh Thái Bình cũng cử đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; quyết định cử đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 và tặng hoa đại diện đoàn công tác.

Với tinh thần tương thân tương ái, truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng, tiếp nối truyền thống cao quý của quê hương, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Thái Bình luôn hướng về miền Nam, sẵn sàng chia sẻ, chung tay phòng, chống dịch. Ngay từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Bình đã cử đoàn công tác với 410 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, sinh viên y khoa và hỗ trợ phòng, chống dịch. Hướng ứng Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Thái Bình tiếp tục thành lập đoàn công tác với 301 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, sinh viên y khoa lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Trong công tác khám chữa bệnh và công tác phòng, chống dịch tại tỉnh. Hướng về miền Nam, các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân Thái Bình trao gửi 10.500 suất quà bao gồm các hàng hóa thiết yếu. Những món quà là tình cảm của tỉnh Thái Bình với mong muốn góp một phần nhỏ cùng Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương vượt qua khó khăn trong đại dịch. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp nhận, quản lý, bàn giao hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu của tỉnh kịp thời. Tổ chức đón học sinh đang học tại Thái Bình hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh bảo đảm an toàn, đúng đối tượng, đúng thành phần đã thống nhất.

Bác sĩ Trần Khánh Thu, Trưởng đoàn công tác ngành Y tế Thái Bình hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19



Các thành viên trong đoàn đều đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, tư trang sẵn sàng lên đường. Trước khi lên đường chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đơn vị và người thân. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh, là nguồn động viên lớn lao để chúng tôi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Khi đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn sẽ khẩn trương lên kế hoạch, phối hợp tốt với lực lượng y tế địa phương, bắt tay vào thực hiện công việc chuyên môn. Các thành viên trong đoàn đều cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Bác sĩ Phạm Thị Dung, Trưởng đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19



Đây là lần thứ hai tôi tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh ngoài. Dù biết tham gia phòng, chống dịch lần này sẽ rất khó khăn và nguy hiểm nhưng tinh thần của các thành viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đều rất vững vàng, hăng hái với mong muốn được góp sức cùng cả nước mau chóng dập dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Điều dưỡng Nguyễn Văn An, thành viên đoàn công tác ngành Y tế Thái Bình hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19



Chúng kiến các đồng nghiệp và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh khiến tôi rất xúc động. Trước khi lên đường, chúng tôi đã được tập huấn, tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đồng thời nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, đồng nghiệp, người thân; các đồng nghiệp cũng chia sẻ cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi làm việc tại vùng dịch. Mỗi cá nhân đều xác định đợt công tác lần này sẽ có nhiều khó khăn song phải nỗ lực để vừa bảo đảm an toàn cho bản thân vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức cùng đội ngũ cán bộ y tế cả nước chiến thắng đại dịch.

HOÀNG LANH - THANH TÂM

THƯ ĐỘNG VIÊN...

(Tiếp theo trang 1) Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, tôi thân ái gửi tới các đồng chí cán bộ, y bác sĩ, giảng viên, sinh viên Đoàn công tác tỉnh Thái Bình đang trực tiếp chia lửa cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để ngăn chặn đại dịch Covid-19 lời chào trân trọng và đầy tin tưởng. Qua nghe báo cáo phân ánh và trực tiếp nắm bắt tình hình, tôi được biết trong thời gian qua, anh chị em cán bộ, y bác sĩ, sinh viên tỉnh nhà đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đem hết năng lực, trình độ, cống hiến hết sức mình, không quản ngày đêm, không ngại khó khăn, nguy hiểm để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể hơn: Đã trực tiếp quản lý, vận hành bệnh viện dã chiến...; tham gia công tác truy vết, lấy mẫu, tiêm chủng... Thông qua hoạt động của Đoàn công tác đã lan tỏa hình ảnh những con người đầy nhiệt huyết, trí tuệ,

coi trọng kỷ cương, nền nếp, có ý thức tập thể, trách nhiệm cộng đồng cao. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình luôn dõi theo từng hoạt động của Đoàn; ghi nhận, biểu dương tinh thần quyết tâm, sự hy sinh, nỗ lực hết mình của các thành viên Đoàn công tác. Thời gian tới, tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh chắc chắn sẽ được đẩy lùi như mục tiêu đã đề ra. Tôi mong các đồng chí cán bộ, y bác sĩ, giảng viên và các em sinh viên luôn giữ gìn sức khỏe, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn một cách an toàn nhất; tiếp tục thể hiện nhiệt huyết, ý chí và tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm đã được tôi luyện trong thực tiễn để góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh, mang lại sức khỏe và cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Thân ái!

Nguyễn Khắc Thận  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI...

(Tiếp theo trang 1) Sáng ngày 25/8, UBND tỉnh phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị tuyến tổng kết và trao giải chung kết dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults (dự án AVERP). Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo dự án AVERP cấp tỉnh dự hội nghị. Dự án AVERP xây dựng, thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ, công cụ và phương pháp tiên tiến với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình canh tác và sản xuất lúa gạo, góp phần nâng cao sinh kế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2021; chia làm 2 giai đoạn chính: giai đoạn I gồm hai vụ thử nghiệm (vụ mùa năm 2017, vụ xuân năm 2018); giai đoạn II gồm 4 vụ liên tiếp (bắt đầu vào vụ xuân năm 2019 kết thúc vào vụ mùa năm 2020). Kết thúc 4 vụ mở rộng ở giai đoạn II đã có 47.762 lượt nông hộ từ 85 HTX đã tham gia ứng dụng 4 gói

công nghệ sản xuất lúa bền vững của 4 đơn vị dự thi với tổng diện tích 4.937ha, được dự án kiểm chứng và cho phép triển khai trên quy mô lớn. Kết quả kiểm định cho thấy các gói công nghệ của dự án đã giảm khí nhà kính trung bình 0,5 tấn/ha và tăng năng suất trung bình 0,2 tấn/ha so với canh tác lúa truyền thống tại Thái Bình. Các gói công nghệ này cũng giảm khoảng 15% chi phí vật tư cho các công hộ do sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào. Qua 5 năm triển khai tại Thái Bình, ngoài các lợi ích kép về phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên môi trường và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị lúa gạo, các kết quả được kiểm định của dự án cũng đóng góp vào các đề xuất cơ chế chính sách, lồng ghép vai trò của doanh nghiệp vào thực hiện và nhân rộng chuyển giao các công nghệ sản xuất lúa bền vững cho đồng bằng sông Hồng nói riêng, Việt Nam nói chung. Căn cứ các kết quả đã được đo lường chi tiết và khoa học trong quá trình triển khai, giải nhất cuộc thi trị giá 750.000 USD đã được trao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo dự án AVERP cảm ơn sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế; sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý dự án trong việc tham gia nghiên cứu, phối hợp với tỉnh thực hiện thành công dự án. Đánh giá cao những lợi ích, ý nghĩa của dự án đối với nông nghiệp Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo dự án AVERP cấp tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị tham gia dự thi và các địa phương tham gia dự án trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của đơn vị mình tiếp tục tăng cường chỉ đạo và tham mưu tổ chức thực hiện để áp dụng các quy trình tiên tiến đã tham gia dự án nhân rộng ở các mùa vụ tiếp theo để sản xuất lúa bền vững, tiết kiệm và thực sự hiệu quả; đem thành công của dự án nhân rộng. Đồng thời, đề nghị Tổ chức Phát triển Hà Lan tiếp tục quan tâm, tài trợ cho tỉnh các dự án phát triển bền vững trong thời gian tới. Tại hội nghị, 1 tập thể, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 1 tập thể, 9 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong quản lý, thực hiện dự án.

LƯU NGÂN